

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 76 ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2017

“เราอธิษฐานในสถานนมัสการทุกวันเหมือนในคริสตจักรยุคแรก”

การประชุมอธิษฐานพิเศษสองนัดต่อเนื่องของกลุ่มอธิษฐานดาเนียลเริ่มขึ้นแล้ว



ในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มดาเนียล สมาชิกจำนวนมากทั่วโลกอธิษฐานร่วมกันผ่านโทรทัศน์, ซี.ดี. และอินเทอร์เน็ตและคนเหล่านี้ได้รับคำตอบและพระพรตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการประชุมอธิษฐานพิเศษของกลุ่มดาเนียลสมาชิกเหล่านี้จัดพิธีมอบรางวัลในวันสุดท้ายอย่างมีความสุข

การประชุมอธิษฐานพิเศษสำหรับครั้งแรกของปีเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2017 และจะมีขึ้นเป็นเวลา 42 วันไปจนถึงวันที่ 2 เมษายน อาจารย์บ็อกนิม ลี (ผู้อำนวยการศูนย์การอธิษฐานมันมิน) นำการอธิษฐานและผู้เข้าร่วมกำลังได้รับคำตอบจากพระเจ้าผ่านการอธิษฐานอย่างรอนรนที่ดังก้องไปจนถึงพระที่นั่งในสวรรค์ การอธิษฐานนี้เริ่มต้นเวลา 21 น. ถึง 23.40 น. [เวลาในเกาหลี] ในระหว่างสัปดาห์และถึง 23 น. ในช่วงสุดสัปดาห์ แต่ไม่จัดขึ้นในวันศุกร์เนื่องจากมีการนมัสการโดยตรงในวันศุกร์

ดาเนียลได้รับคำตอบต่อคำอธิษฐานของท่านในเวลา 21 วัน (ดาเนียล 10:12-14) และ

การประชุมอธิษฐานได้รับการตั้งชื่อขึ้นตามกรณีตัวอย่างของดาเนียล ศูนย์การอธิษฐานมันมินจัดการประชุมอธิษฐานใหม่ขึ้นทุก 21 วันภายใต้หัวข้อต่างๆ กันและจัดการประชุมอธิษฐานพิเศษสองนัดต่อเนื่องกันปีละสองครั้ง การประชุมนัดแรกของปี 2017 กำลังจัดขึ้นภายใต้หัวข้อใหญ่ชื่อ “ผลแห่งน้ำตาของผู้เลี้ยง”

การสรรเสริญช่วงแรกเริ่มต้นเวลา 20.40 น. และในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันแรก ผู้เข้าร่วมได้รับคำอธิษฐานแห่งพระพรจากศิษยาภิบาลอาวูไฮโดร.แจร์อ็อก ลีซึ่งอธิษฐานจากบ้านอธิษฐานบนภูเขา ในวันที่ 2 เมษายนซึ่งเป็นวันสุดท้าย ดร.ลีจะอธิษฐานขอพระพรอีกครั้งหนึ่ง

ปัจจุบันสมาชิกของคริสตจักรสาขาและคริสตจักรพันธมิตรประมาณ 11,000 แห่งทั้งในและนอกเกาหลีกำลังเข้าร่วมการประชุมผ่านการแพร่กระจายเสียงของโทรทัศน์, ซี.ดี. และอินเทอร์เน็ต (www.gcstv.org) ผู้เข้าร่วมหลายคนเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือเนื่องจากความแตกต่างกันในเรื่องเวลา สมาชิกหลายคนบรรลุถึงการมีจิตใจขององค์พระผู้เป็นเจ้า ประกาศกับครอบครัวของตน ได้รับพระพรในธุรกิจของเขา ได้รับคำตอบต่อปัญหาของเขาและความปรารถนาแห่งจิตใจของเขาได้รับการตอบสนองในการประชุมอธิษฐานพิเศษของกลุ่มดาเนียล (ดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในหน้า 4)

สมาชิกคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลได้ประชุมร่วมกันในสถานนมัสการด้วยใจเดียวกันทุกวันเหมือนสมาชิกในคริสตจักรยุคแรก คนเหล่านี้อธิษฐานเพื่อการประกาศระดับชาติ การทำพันธกิจทั่วโลก ตลอดจนเพื่อแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้า คำอธิษฐานนี้ทำให้เขาเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณและขยายแผ่นดินของพระเจ้า และคำอธิษฐานแบบนี้เป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อให้คริสตจักรประกาศพระคำแห่งชีวิตและการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจกับผู้คนจำนวนมากไม่ถ่วงทั่วโลกและเติบโตเป็นคริสตจักรขนาดใหญ่ที่มีคริสตจักรสาขาและคริสตจักรพันธมิตรมากกว่า 11,000 แห่งภายในเวลาเพียง 35 ปี

ศิษยาภิบาล มิซซันนารี และคนงานกลุ่มเลวี

เมื่อเวลา 11 น. ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2017 มีการจัดพิธีสำเร็จการศึกษาครั้งที่ 25 ของสถาบันศาสนศาสตร์พันธมิตรแห่งความบริสุทธิ์และครั้งที่ 10 ของสถาบันศาสนศาสตร์นานาชาติมันมินขึ้นในสถานนมัสการใหญ่ ศิษยาภิบาลจวงอน ลี (ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) เป็นผู้นำในการประชุมผู้ปกครอง โบอาซู เอ. ลี อธิการบดี และคณะนักร้อง “เสียงสวรรค์” ถวายเพลงพิเศษ ศิษยาภิบาลแซนแด คิม (คณบดี) แบ่งปันคำเทศนาจาก 2 โครินธ์ 9:10 ภายใต้หัวข้อ “จากสิ่งที่เล็กน้อย” ฝ่ายวิชาการให้การรายงานทางวิชาการและดร.เอสเธอร์ ชุง (อธิการบดีของสถาบันศาสนศาสตร์ทั้งสองแห่ง) เป็นผู้มอบใบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษาให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ศิษยาภิบาลจวงอู ลี (รูปภาพ) ได้รับรางวัลของประธานคณะกรรมการและศิษยาภิบาลจึงได้รับรางวัลของอธิการบดี

ผลลัพธ์แห่งความพยายามของคนเหล่านี้ในการที่จะสร้างศิษยาภิบาล มิซซันนารี และคนงานกลุ่มเลวี (คนงานเต็มเวลาของคริสตจักร) ที่พร้อมในฝ่ายวิญญาณ ผู้สำเร็จการศึกษาในพิธีสำเร็จการศึกษาครั้งที่ 25 หลายคนได้เริ่มต้นพันธกิจของตนแล้วในฐานะมิซซันนารีในต่างประเทศ ศิษยาภิบาลในคริสตจักรสาขา ศิษยาภิบาลคริสตจักรเขต ศิษยาภิบาลที่ปรึกษาของคริสตจักรกลาง หรือคนงานของกลุ่มเลวี

ในปี 2017 ดร.เอสเธอร์ ชุง ได้รับการสถาปนาให้เป็นอธิการบดีของสถาบันศาสนศาสตร์พันธมิตรแห่งความบริสุทธิ์ในการจัดเตรียมของพระเจ้า เธอกำลังวางแผนที่จะสร้างศิษยาภิบาลและคนงานในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ในปีแรกและปีที่สอง นักศึกษาจะได้รับการตั้งสอนร่วมกันในเรื่องการเจริญเติบโตในความเชื่อและการพัฒนาในเรื่องความสามารถ และจากปีที่สามนักศึกษาจะเล็กระหว่างการเป็นศิษยาภิบาล มิซซันนารี หรือคนงานนอกกลุ่มเลวีต่อเนื่อง ในปีนี้ที่นักศึกษาจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศิษยาภิบาลหรือไม่ก็เป็นคนงานกลุ่มเลวีตามการทำหน้าที่ของเขา



หนทางแห่งความรอดของมนุษย์ถูกจัดเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนโบราณกาล



ศิษยาภิบาลอาวูโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วได้ฟ้า”

(กิจการ 4:12)

ท่านอาจเคยพบผู้คนที่ยืนยันว่าทำไมนามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดจึงไม่โปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วได้ฟ้านอกจากในพระนามของพระเยซูคริสต์ ท่านอาจเคยเผชิญหน้ากับผู้คนที่มีแนวคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ด้วยซ้ำไป ถาเช่นนั้นตอนนี้ขอให้เราพิจารณาเหตุผลว่าทำไมพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่สามารถเป็นพระผู้ช่วยไ้รอดของเรา

1. หนทางแห่งความรอดของมนุษย์ถูกจัดเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนโบราณกาล

ถ้าเขาไม่เคยประสบกับความอับโชคและความทุกข์โศกผู้คนที่ไม่สามารถมองเห็นคุณค่าของความสุข ผู้คนสามารถเข้าใจคุณค่าของความสุขแท้และรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งนั้นจากจิตใจของตนอย่างแท้จริงได้ก็ต่อเมื่อเขาประสบกับความเศร้า โศกและความทุกข์ลำบากแล้วเท่านั้น พระเจ้าทรงใส่ต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่วไว้และทรงห้ามอาดัมไม่ให้กินผลจากต้นไม้เพื่อว่าวันหนึ่งมนุษย์จะเข้าใจหลักความสัมพันธ์ พระเจ้าทรงมอบเสรีภาพแห่งการตัดสินใจให้กับอาดัมด้วยเช่นกันซึ่งทำให้เขาสามารถตัดสินใจด้วยตนเองและในที่สุดอาดัมก็จบลงด้วยการเพิกเฉยต่อคำสั่งของพระเจ้าและกินผลจากต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่ว

การสังเกตขั้นตอนที่ทำให้ผู้คนทุกวันนี้จมปลักอยู่ในความบาปและความชั่วจะช่วยให้เราเข้าใจถึงขั้นตอนที่ความชั่วเข้าไปสู่อาดัม ยกตัวอย่าง เด็กที่ชกต่อยเด็กคนอื่นเป็นประจำไม่ได้เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่แรกแน่นอน เขามีลักษณะของความบาปอยู่ในเขาเนื่องจากความ

บาปดั้งเดิมซึ่งเขาเกิดมาพร้อมกับความบาปนั้น อย่างไรก็ตาม มีขั้นตอนที่ทำให้เด็กคนนั้นยอมรับเอาการกระทำที่ชั่วร้ายเขาไปจนกระทั่งเขาสร้างนิสัยที่ชั่วร้ายของการชกต่อยเด็กคนอื่น ครั้งแรก เขาเคยเห็นผู้คนชกต่อยคนอื่น จากนั้น เขาก็ทำตามสิ่งนั้นซ้ำอีกหนึ่งหรือสองครั้ง และกลายเป็นคนที่มีนิสัยชกต่อยคนอื่น

ในเสรีภาพแห่งการตัดสินใจของเขา อาดัมกินผลจากต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่วหลังจากตกลงสู่การล่อลวงของงู เหมือนที่พระเจ้าทรงเตือนเขาว่า “เจ้าจะตายแน่” วิญญาณของอาดัมก็ตาย อาดัมถูกตัดขาดจากการสื่อสารกับพระเจ้าและเขาก็กลายเป็นทาสของหิมารชาดาน

สิ่งนี้เกิดขึ้นเหมือนที่โรม 6:16 กล่าวไว้ว่า “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่า ท่านจะยอมตัวรับใช้ชื้อพืงคำของผู้ใด ท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อพืงนั้น คือเป็นทาสของบาปซึ่งนำไปสู่ความตาย หรือเป็นทาสของการเชื่อพืงซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรม” ในเวลานั้นอาดัมต้องยอมยกสิทธิอำนาจและสง่าราศีที่เขาเคยได้รับในฐานะผู้มีอำนาจครอบครองเหนือสิ่งทรงสร้างทั้งปวงไปให้กับหิมารชาดาน (ปฐมกาล 1:28; ลูกา 4:6)

นับจากนั้นเป็นต้นมา เมื่อวันเวลาผ่านไป จิตใจของมนุษย์เริ่มชั่วร้ายมากขึ้น หิมารชาดานนำเอาโรคภัย ความยากจน กิยพิบัติ น้ำตา ความโศกเศร้า และความทุกข์ทรมานมาให้กับผู้คนและในที่สุดจะนำพาเขาไปสู่รกรกด้วยเช่นกัน ถึงกระนั้น การจัดเตรียมของพระเจ้าก็ไม่ได้ยุติการลงไปสู่รกรกของมนุษย์ แต่อยู่ที่การนำเขาให้มีประสบการณ์กับหลักความสัมพันธ์ของโลกนี้ การเตรียมเขาไว้เป็นอย่างดี และการทำให้เขามีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่สวรรค์

เนื่องจากพระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าว่าอาดัมจะกินผลจากต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่วจากวินาทีที่พระองค์ทรงวางแผนการสำหรับการเตรียมมนุษย์ พระองค์จึงทรงจัดเตรียมหนทางแห่งความรอดเอาไว้สำหรับมนุษย์ผู้เป็นความบาปและหนทางเส้นนั้นคือพระเยซูคริสต์ แต่จนกว่าเวลาที่กำหนดไว้จะมาถึง พระเจ้าได้ทรงซ่อนหนทางเส้นนั้นเอาไว้

2. หนทางแห่งความรอดสำหรับมนุษย์และกฎของการไถ่ถอนที่คืน

ถ้าเช่นนั้นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความคิดบาปจะไปถึงความรอดได้อย่างไร พระเจ้าทรงกระทำทุกสิ่งด้วยความรักและความยุติธรรมของพระองค์ เนื่องจากพระเจ้าทรงกระทำทุกสิ่งภายในขอบเขตของกฎและระเบียบการฝ่ายวิญญาณ การชกต่อยและความรอดของพระองค์สำหรับคนบาปจึงดำเนินการอยู่ในความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบของพระองค์เช่นกัน

ตามกฎฝ่ายวิญญาณที่กำหนดว่า “ค่าจ้างของความบาปคือความตาย” คนบางคนต้องชดเชยค่าจ้างแห่งความบาปของเราแทนเราเพื่อช่วยเราทุกคนผู้เป็นความบาปไปรอด เพราะเหตุนี้พระเยซูบุตรของพระเจ้าจึงสวมสภาพของเนื้อหนัง เสด็จมาในโลกนี้ และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่มนุษย์ทุกคนให้พ้นจากความบาป อย่างไรก็ตาม ผู้คนที่ไม่เชื่อในความจริงของนิมิตถามอยู่เสมอว่า “ทำไมเราจึงได้รับความรอดเพียงเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นเล่า”

กระนั้น เหมือนที่พระคัมภีร์บอกเรในกิจการ 4:12 ว่า “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วได้ฟ้า” ไม่มีใครสามารถเป็นพระผู้ช่วยไ้รอดคนนอกจากพระเยซูและไม่มีใคร ได้รับความรอดโดยไม่ต้อนรับเอาพระองค์เป็นพระผู้ช่วยไ้รอดของเขา

ถ้าเช่นนั้น เหตุใดพระเยซูคริสต์จึงเป็นพระผู้ช่วยไ้รอดของเราแต่เพียงองค์เดียว สาเหตุก็เพราะเป็นกฎฝ่ายวิญญาณ มนุษย์ทุกคนถูก

กำหนดไว้สำหรับความตายเพราะความบาปของอาดัมตามกฎฝ่ายวิญญาณที่กำหนดว่า “ค่าจ้างของความบาปคือความตาย” เมื่อมนุษย์ทุกคนเป็นทาสของหิมารชาดาน กฎฝ่ายวิญญาณที่ระบุว่า “เมื่อท่านยอมตัวรับใช้ชื้อพืงคำของผู้ใด ท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อพืงนั้น”

มนุษย์ที่เป็นคนบาปจะได้รับกรชกต่อยและความรอดตามบทบัญญัติข้อใดของกฎฝ่ายวิญญาณ เราสามารถพบคำตอบต่อคำถามนี้ใน “กฎของการไถ่ถอนที่คืน” ในพระคัมภีร์

เลวีนิติ 25:23-25 กล่าวว่า “เจ้าทั้งหลายจะขายที่ดินของเจ้าให้ขาดไม่ได้เพราะว่าดินนั้นเป็นของเรา เพราะเจ้าเป็นคนต่างดาวและเป็นคนอาศัยอยู่กับเราทั่วไปในแผ่นดินที่เจ้ายึดถืออยู่ เจ้าจึงให้มีการไถ่ถอนที่ดินคืน ถ้าพี่น้องของเจ้าจากลงและขายที่ดินส่วนหนึ่งของเขาหากว่ามีผู้ใดในพื้นที่ของเขาไถ่ถอนที่ดิน ก็จงให้เขาไถ่ถอนที่ดินซึ่งพี่น้องของเขาขายไปนั้น” บทบัญญัติของกฎหมายข้อนี้ถูกตั้งไว้สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินในอิสราเอลและประยุกต์ใช้กับมนุษย์ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากผงคลีดินด้วยเช่นกัน

พระเจ้าทรงแบ่งสรรและแจกจ่ายแผ่นดินคานาอันตามเผ่าและวงศ์ตระกูลของอิสราเอลและเนื่องจากแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้า มนุษย์จึงไม่สามารถขายที่ดินตามใจตัวเองได้ ถ้าเจ้าของที่ดินยากจนลงและถูกบังคับให้ขายที่ดิน พื้นที่ที่ไกลที่สุดของเขาต้องซื้อที่ดินแปลงนี้และคืนที่ดินดังกล่าวให้กับเจ้าของ สิ่งที่ย้อนอยู่ในการไถ่ถอนที่ดินนี้คือหนทางแห่งความรอดสำหรับมนุษย์ผู้เป็นความบาป สาเหตุก็เพราะกฎของการขายและการซื้อที่ดินกลับมาเชื่อมโยงโดยตรงกับมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นจากผงคลีดิน

ในปฐมกาล 3:19 พระเจ้าตรัสกับอาดัมว่า “เจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่อไหลโซมหนานจนกว่าเจ้ากลับไปเป็นดิน เพราะเจ้ามาจากดิน เจ้าเป็นผงคลีดิน และเจ้าจะกลับไปเป็นผงคลีดิน” ในปฐมกาล 3:23 เราอ่านพบว่า “เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงขับไล่เขาออกไปจากสวนเอเดน เพื่อทำไร่นาจากที่ดินที่เขาทำผิดมานั้น”

กฎเรื่องการไถ่ถอนที่ดินมีความสัมพันธ์โดยตรงกับหนทางที่มนุษย์ (ซึ่งถือกำเนิดมาจากดินและถูกส่งมอบให้อยู่ในกำมือของหิมารชาดาน) สามารถกลับไปหาพระเจ้า เช่นเดียวกับที่พื้นดินเป็นของพระเจ้า พระองค์ทรงวางเงื่อนไขไว้ว่าสิทธิอำนาจของอาดัม (ซึ่งในสาระสำคัญนั้นเป็นของพระเจ้า) จึงไม่อาจ “ถูกขายไปอย่างถาวร”

นี่เป็นกฎที่มีการเห็นพ้องต้องกันทั้งโดยพระเจ้าและหิมารชาดาน ในช่วงเวลาที่ยอดอาดัมทำบาปและถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดน ดินนั้น เมอาดัมกลายเป็นทาสของหิมารชาดานและถูกบังคับให้ส่งมอบสิทธิอำนาจทั้งสิ้นของเขาไปให้กับหิมารชาดาน เมื่อบุคคลที่สามารถชำระหนี้ตามกฎหมายเรื่องการไถ่ถอนที่ดินปรากฏตัวขึ้น หิมารชาดานต้องส่งคืนสิ่งที่เคย “ถูกมอบ” ไว้ในมือของมันกลับไป

เนื่องจากพระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าว่าอาดัมจะกินผลจากต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่ว พระองค์จึงได้ทรงจัดเตรียมพระผู้ช่วยไ้รอดซึ่งจะชำระหนี้ตามบทบัญญัติทั้งสิ้นของกฎเรื่องการไถ่ถอนที่ดินเอาไว้ และพระผู้ช่วยไ้รอดองค์นั้นคือพระเยซูคริสต์ เรื่องนี้จะมีอาริบายต่อไปในหนังสือพิมพ์พันธมิตฉบับหน้า

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ พระเจ้าทรงจัดเตรียมพระเยซูคริสต์และทรงซ่อนความลับนี้ไว้ตั้งแต่ก่อนโบราณกาล เมื่อเวลามาถึง พระเยซูทรงเสด็จเข้ามาในโลกนี้ในสภาพของเนื้อหนังและทรงทำหน้าที่ของพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยไ้รอดจนสำเร็จเสร็จสิ้น ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะเชื่อในพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยไ้รอดของท่าน ประกาศถึงความเชื่อของท่านในพระองค์ และไปถึงซึ่งความรอด

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซู และได้รับการบำบัดรักษาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ การทรงบำบัดรักษา - เราเชื่อว่าเราได้รับการบำบัดรักษาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์ การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์ การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	<ol style="list-style-type: none"> คริสตจักรพันธมิตเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่คิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด คริสตจักรพันธมิตเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์) คริสตจักรพันธมิตเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น คริสตจักรพันธมิตเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ทุกพันปี และสวรรค์นิรันดร์ คริสตจักรพันธมิตเซ็นทรัลเชิร์ชประกาศถึงความเชื่อของคนผาน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่เรามาร่วมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร <p>“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต รมหาใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”</p> <p>“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วได้ฟ้า”</p>

ภาชนะสำหรับคำตอบที่รวดเร็ว

“ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเรา เราก็มั่นใจจำเพาะพระเจ้าและเราขอสิ่งใดก็ตามเราก็จะได้อะไรนั้นจากพระองค์ เพราะเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์ และปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์”

(1 ยอห์น 3:21-22)

พระเจ้าสามารถตอบคำอธิษฐานทุกชนิดสำหรับบุตรที่รักของพระองค์และพระองค์ทรงพอพระทัยกับการประทานคำตอบ แต่เราควรเข้าใจถึงวิธีการที่จะนำเอาคำตอบของพระองค์ลงมาอย่างรวดเร็วและปฏิบัติตามสิ่งเหล่านั้น ขอให้เราดูแนวทางบางอย่างด้วยกัน

◆ จงมีความแน่ใจในความเชื่อเพื่อจะรอด

เหตุผลที่พระเจ้าทรงทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ก็เพราะว่าพระองค์ทรงต้องการจะให้วิญญาณอีกดวงหนึ่งมีความเชื่อซึ่งจะสามารถทำให้เขารอดและไปสู่สวรรค์ อย่างไรก็ตาม แม่ท่านจะมีประสบการณ์กับการทำงานอย่างยิ่งใหญ่ของพระองค์ สิ่งนั้นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรถ้าท่านเปลี่ยนใจของตนและหันไปจากพระเจ้า

ในลูกา 17:11-19 พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อนสิบคน แต่เก้าคนหายหน้าไปและมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่กลับมาและถวายสงราฐแด่พระเจ้า เกาคนสามารถหายโรคได้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเยซูแม่ท่านไม่มีความเชื่อมากพอที่จะได้รับการรักษาให้หาย ในทำนองเดียวกัน ทุกวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ที่หายโรคโดยไม่มีชีวิตวิญญาณจะแปรเปลี่ยนและหายหน้าไป ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ได้รับคำตอบจากพระเจ้า เราควรมีความเชื่อที่ควรค่าต่อการมีประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจของพระองค์ เราจะได้รับคำตอบและพระพรที่แท้จริง ได้ก็ต่อเมื่อเราขึ้นอยู่กับความเชื่อซึ่งสามารถทำให้เรารอดได้เท่านั้น

แน่นอน คนที่มีความผิดปกติทางสมอง คนที่ทนทุกข์จากการถูกผีสิง หรือเด็กเล็กจะไม่สามารถมีความเชื่อเพื่อตนเอง ถ้าเช่นนั้นพ่อแม่หรือญาติสนิทของเขาก็สามารถอธิษฐานเพื่อเขาด้วยความเชื่อและความรัก เมื่อเขาละทิ้งความบาป รับการชำระให้บริสุทธิ์ เดินอยู่ในความสว่างด้วยการโยยหาที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าในสวรรค์แทนคนที่ป่วยไข้ เขาก็สามารถได้รับคำตอบเช่นกัน

เหนือสิ่งอื่นใด เขาควรเข้าใจถึงลักษณะของความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาควรรักพระเจ้าจากจิตใจและกลายเป็นบุตรที่รักของพระเจ้า

◆ จงสัมผัสกับความรักที่แท้จริงจากจิตใจของท่าน

มารีย์ชวามักกาลาสัมผัสกับความรักแท้และความจริงเมื่อนางพบกับพระเยซู นางรู้สึกได้รับการปลอบโยนและการชดเชยสำหรับชีวิตที่ทุกข์ระทมของนางเพียงเพราะนางได้พบกับพระองค์ ความรักและการปรนนิบัติของนางที่ต่อพระองค์ไม่เคยแปรเปลี่ยนไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม เพราะนางมีจิตใจเช่นนั้นนางจึงสามารถรับการรักษาให้หายจากโรคทุกชนิดทันทีและกลายเป็นคนแรกที่เห็นการเป็นขึ้นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยตาของตนเอง

เช่นเดียวกับมารีย์ชวามักกาลา เราควรสัมผัสกับความรักของพระเจ้าจากส่วนลึกแห่งจิตใจของเราและบรรลุถึงความรักที่แท้จริง เราควรกำจัดความคิดฝ่ายเนื้อหนังทิ้งไปและถูกล้อมรอบด้วยความเชื่อฝ่ายวิญญาณ ถ้าท่านรักพระเจ้าอย่างแท้จริงท่านจะไม่คิดหวังเมื่อนามที่ท่านไม่ได้รับสิ่งที่ท่านคาดหวัง

สมมุติว่าคนที่มีความพิการตั้งแต่กำเนิดต้องการได้รับการรักษา เขาต้องมีความเชื่อที่พอพระทัยพระเจ้าและเราพระทัยของพระองค์ พระราชกิจของพระเจ้าในการรักษาความพิการต่างๆ ไม่ได้เกิดจากความร่ำรวยโลกหรือการคาดเดาของผู้มีการศึกษา ดังนั้น ถ้าคนหนึ่งใช้ความรู้ฝ่ายโลก เขาก็ไม่สามารถมีความเชื่อที่แท้จริงได้

เขาต้องทำลายความคิดฝ่ายเนื้อหนังลงและเป็นที่ยอมรับพระเจ้า ฉะนั้นเขาควรทำให้ความยุติธรรมที่ปลูกเราพระทัยของพระเจ้าเสร็จครบถ้วน ถ้าเขาเติมเต็มความยุติธรรม เขาก็จะได้รับความเชื่อแห่งการรักษาโรคและพระเจ้าจะทรงทำการในเขา

◆ จงดำเนินชีวิตด้วยการขอบพระคุณและการสรรเสริญอย่างไม่หยุดหย่อน ◆ จงทำลายกำแพงแห่งความบาปในการกลับใจและจงอธิษฐานด้วยความเชื่อ

ถ้าคนบางคนกำลังคิดคำนวณ เขาจะให้อะไรเมื่อเขาได้รับท่านนั้น เมื่อเขาได้รับมาหนึ่งเขาจะนำไปหนึ่ง เมื่อเขาให้ไปหนึ่งเขาก็ต้องการที่จะได้รับกลับมาหนึ่ง คนประเภทนี้คิดว่าบุคคลควรตอบแทนบุญคุณ และถ้าคนอื่นไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของเขาเขาจะรู้สึกไม่พอใจ เขาคาดหวังที่จะได้รับพระคุณจากพระเจ้าเพราะเขาได้อุทิศตนและหวานอย่างมาก ถ้าเขาไม่ได้รับพระคุณมากเท่ากับที่เขาคิดว่าเขาควรได้รับ เขาจะรู้สึกผิดหวังและทุกข์ใจ

พระเจ้าแห่งความรักทรงยกโทษ และทรงยกโทษอีก พระองค์ยกโทษให้แม้กระทั่งกับคนที่ทำให้พระองค์เสียพระทัยด้วยการทำบาปตราบได้ที่เขากลับใจ เมื่อเราปลูกสิ่งใดเพื่อพระเจ้าด้วยความเชื่อและความรัก พระองค์จะประทานผลที่ล้ำนัยอันแน่นอนพูนสนให้กับเราและตอบแทนเราสามสิบเท่า หกสิบเท่า และร้อยเท่า ความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าที่เราไม่สามารถหยั่งรู้ความลึกซึ้งแห่งพระทัยของพระองค์และความยิ่งใหญ่

ถ้าท่านรู้จักความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านจะรู้สึกเป็นสุขอย่างมากเมื่อท่านคิดถึงความรักของพระองค์และท่านจะไม่เสียใจสิ่งใดเลยแม้กระทั่งทรัพย์สินและชีวิตของท่าน ท่านจะไม่คิดว่า “ผมทำมาหากันตั้งแต่ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกับผม” ท่านอาจคิดถึงเฉพาะสิ่งที่ท่านสามารถให้กับพระองค์ได้และทำสิ่งนั้นอย่างภาคภูมิใจ ท่านอาจขอบพระคุณและถวายคำสรรเสริญอย่างไม่หยุดหย่อนเพราะท่านคิดถึงพระคุณที่ท่านได้รับจากพระเจ้าตลอดเวลาโดยที่ท่านไม่เคยเสียอะไรในชีวิตของท่าน

พระคัมภีร์เดิมกล่าวว่าคนทรงเจ้าหรือพวกพ่อมดหมอผีและคนที่กราบไหว้รูปเคารพควรถูกหินขว้างให้ตายเพื่อให้เขาถูกทำลาย (เลวีนิติ 20; เฉลยธรรมบัญญัติ 13, 17) ครอบครัวยิวที่มัสกืออยู่ในการไหว้รูปเคารพมีความทุกข์และปัญหามากมาย (อพยพ 20:3-6) แม่ท่านเชื่อในพระเจ้า แต่ชีวิตคริสเตียนของเขาจะถูกบงกชและอาจหวั่นไหวในช่วงการนมัสการ เขาอาจไม่เข้าใจพระคัมภีร์เขาฟังพระคำนั้นมาหลายปีหรือเขาอาจไม่สามารถอธิษฐาน

ยังกว่านั้น ถ้าคนหนึ่งเล่นไสยศาสตร์และคาถาอาคมในการสื่อสารกับวิญญาณชั่วหรือขายวิญญาณของตน สิ่งนี้เป็นการล่วงละเมิดต่ออธิปไตยของพระเจ้าและเป็นการก้าวก่ายในสถานะของบุคคล พระพิโรธของพระเจ้าจะลงมาเหนือเขาและวิญญาณชั่วจะคิดว่าเขาคือเหยื่อของพวกเขา ดังนั้นวิญญาณชั่วจึงพยายามที่จะขัดขวางเขาไม่ให้เชื่อในพระเยซูคริสต์แม้คนนั้นพยายามที่จะเป็นคริสเตียน

สำหรับบุคคลที่สร้างกำแพงแห่งความบาปอย่างร้ายแรงเช่นนั้นต่อพระพักตร์พระเจ้า การที่เขาสามารถเชื่อในพระเจ้าและได้รับความรอดถือเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่ เขาควรขอบพระคุณสำหรับพระพรอันยิ่งใหญ่และอธิษฐานพร้อมกับถวายการนมัสการด้วยความเชื่ออยู่เสมอ จากนั้นพระเจ้าจะทรงเติมความปรารถนาแห่งจิตใจของเขาให้เต็ม แต่เขาอาจต้องใช้เวลาพยายามมากขึ้นเพื่อจะได้รับคำตอบ แต่เขาอธิษฐานอย่างไม่หยุดหย่อนด้วยความเชื่อ เขาก็สามารถรับเอาพระคุณแห่งการกลับใจและได้รับการทรงนำไปสู่คำตอบและพระพรได้เช่นกัน



“ด้วยไฟของพระวิญญูณบริสุทธิ์ ฉันได้รับการรักษาให้หายจากอาการ หลอดเลือดอักเสบเรื้อรัง จากโรคหืด และเนื้องอกในมดลูกก็หายไป”



มदनียากูนสี คิม (วัย 57 ปี) คริสตจักรแมนมินเซ็นทรัล

ฉันเคยเพิกเฉยต่อการอธิษฐานโดยใช่ที่ทำงานเป็นข้อแก้ตัว เมื่อศิษยาภิบาลในเขตของฉันบอกให้ฉันอธิษฐาน ฉันไม่ได้อธิษฐาน ฉันเสียใจที่ไม่ได้เชื่อฟัง อย่างไรก็ตาม ฉันเริ่มหยุดพักจากงานเพื่อช่วยลูกสาวของฉันดูแลลูกนอกรีตของเธอและเริ่มเข้าร่วมในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียลเมื่อประมาณสองปีที่แล้ว ฉันเริ่มสัมผัสกับความชื่นบานที่เกิดขึ้นจากการอธิษฐาน

ในปี 2016 ฉันมีความปรารถนาเป็นพิเศษสำหรับการเข้าร่วมการประชุมอธิษฐานพิเศษของกลุ่มคาเนียลซึ่งจัดขึ้นจากวันที่ 10 ตุลาคม ในตอนนั้นฉันไถ่มาเป็นเวลาสองเดือนเนื่องจากอาการหลอดเลือดอักเสบเรื้อรังจากโรคหืดและฉันไม่มีเสียงเลย ฉันต้องการการรักษาจากพระเจ้า ด้วยความปรารถนาอย่างรุนแรงดังกล่าว ฉันจึงออกเดินทางจากบ้านของฉันในแซน บอน ซองกี-โคโดรตบัสและรถไฟใต้ดินหลายต่อเพื่อมุ่งหน้าไปยังคริสตจักรเซ็นทรัลที่กูโร-คอง ในกรุงโซล แต่นั่นไม่เป็นปัญหาสำหรับฉัน เมื่อฉันเดินทางไปถึงฉันดื่มน้ำจืดจากเมืองมวนแห่งพลังอำนาจด้วยความเชื่อและฉันอธิษฐาน

เนื่องจากฉันเคยเป็นโรคหืดในวัยเด็ก ฉันจึงมีอาการหลอดเลือดอักเสบเรื้อรังจากโรคหืด เมื่อฉันเริ่มไอ อาการไอจะไม่หยุดเป็นเวลาหลายเดือน โรคนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่สุด

ของชีวิตฉัน ในช่วง 21 วันแรกฉันไม่สามารถร้องสรรเสริญและอธิษฐานด้วยเสียงของฉันเนื่องจากอาการไอ ฉันรู้สึกเสียใจกับสิ่งนั้น

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 31 ตุลาคม เมื่อการประชุมอธิษฐานพิเศษช่วงที่สองของกลุ่มคาเนียลเริ่มต้นขึ้น การทำงานอย่างอัศจรรย์ของพระวิญญูณบริสุทธิ์ได้เกิดขึ้นกับฉัน ในวันที่นั้นฉันมีความสุขมากในช่วงที่ฉันออกจากบ้านเพื่อไปยังคริสตจักร ในวินาทีที่ฉันก้าวเข้าสู่สถานนมัสการฉันได้รับพระคุณอย่างมาก ฉันเริ่มร้องไห้หลังนำตาและพระคุณแห่งการกลับใจอย่างเต็มที่ลงมาเหนือฉันแม่กระทั่งในช่วงการเริ่มต้นร้องเพลงสรรเสริญในช่วงแรก

ฉันกลับใจจากการที่ฉันชอบโทษคนอื่นและเป็นคนใจร้อน โดยไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้าแม่ พระเจ้าแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ทรงช่วยฉันให้รอดและทรงกำลังนำฉันไปสู่นครเยรูซาเล็มใหม่ ฉันอธิษฐานด้วยน้ำมูกและน้ำตาไหลอยู่เป็นเวลานาน ฉันรู้สึกวไฟแห่งพระวิญญูณบริสุทธิ์กำลังเผาผลาญไปทั่วร่างกายของฉันตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ฉันรู้สึกเหมือนกับฉันถูกไฟฟ้าช็อต

จากนั้นฉันก็หยุดไอและเริ่มมีเสียงพูด ฉันมีความสุขมากจนฉันถวายคำสรรเสริญด้วยเสียงของฉันทุกวันและเสร็จสิ้นการประชุมอธิษฐานพิเศษของกลุ่มคาเนียลช่วงที่สอง

ฉันมีสุขภาพแข็งแรงโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยตั้งแต่นั้นมา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ฉันพบสิ่งอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับฉัน ฉันเคยมีเนื้องอกในมดลูกมาตั้งแต่สิบปีที่แล้วและเนื้องอกขยายขนาดจาก 1 เซนติเมตรไปเป็น 3 เซนติเมตร หมอบอกให้ฉันเข้ารับการรักษาผ่าตัดถ้าเนื้องอกนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ฉันเดินทางไปยังโรงพยาบาลซัมซุงโซลเพื่อตรวจเนื้องอกตามปกติ หมอเอียงศีรษะของเขาและพูดว่าเขาไม่พบเนื้องอกในการตรวจอัลตราซาวด์

ฉันแปลกใจมากจนฉันต้องบอกให้หมอตรวจอีกครั้งหนึ่ง แต่เขาบอกว่าไม่พบอะไรเลย ในวินาทีนั้นฉันนึกได้ว่าฉันได้รับไฟของพระวิญญูณบริสุทธิ์ในช่วงการประชุมอธิษฐานพิเศษของกลุ่มคาเนียลและเริ่มรู้สึกมีสุขภาพแข็งแรงและตัวเบาขึ้น เนื้องอกเหล่านั้นหายไปหมด

ฉันยังคงมีขอบกพร่องหลายอย่าง แต่พระเจ้าทรงประทานพระคุณอันอัศจรรย์แก่ฉันเพื่อฉันจะสามารถวิ่งแข่งได้อย่างเต็มกำลัง ฉันขอบพระคุณและถวายสงาราศีทั้งสิ้นแด่พระองค์ ฉันขอบคุณศิษยาภิบาลอวูโสดร.แจร์อ็อก ลีที่อธิษฐานเพื่อฉันตลอดเวลาและอาจารย์บ็อกนึม ลีที่นำการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียลด้วยการเติมลงของพระวิญญูณทุกคืน

“ผมเดินไม่ค่อยสะดวก แต่ตอนนี้ผมสามารถเล่นฟุตบอลได้”

น้องโลเจอร์มา (วัย 11 ปี) คริสตจักรแมนมินคิสซาซา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก



ผมมีอาการขาบวม น้ำเหลืองมาแต่กำเนิด แม่กระทั่งในช่วงที่ผมยังเด็กกว่านี้ ขาดานชายของผมบวมและมีแผลเปื่อยเป็นน้ำหนองซึมออกมา คุณชายของผมพาผมไปคลินิกสำหรับความพิการฝ่ายร่างกายและผมต้องกินยาอยู่ตลอดเวลา

ผมอยากที่จะเล่นเหมือนเด็กคนอื่นแต่ผมเดินไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากขาทั้งสองข้างของผม ผมรู้สึกเจ็บปวดและเศร้าใจมาก ผมไม่สามารถไปที่ไหนๆ โดยลำพังโดยไม่มีใครบางคนคอยช่วยเหลือผม ผมสามารถ

เคลื่อนไหวได้ด้วยความช่วยเหลือของคุณชายของผมเท่านั้น อาการเจ็บปวดรุนแรงมากจนผมไม่สามารถไปโรงเรียนได้

ในเดือนกันยายนปี 2016 คุณชายของผมได้ยืมว่าศิษยาภิบาลชาวเกาหลีคนหนึ่งจะเดินทางมาเยี่ยมคริสตจักรของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยู่และผมจะได้รับการรักษาให้หายถ้าผมรับเอาคำอธิษฐานจากศิษยาภิบาลท่านนั้น คุณชายแนะนำให้ผมไปที่คริสตจักรกับท่าน ผมเดินทางไปยังคริสตจักรเป็นครั้งแรกและได้รับเอาคำอธิษฐาน

โดยใช่ผ้าเช็ดหน้าจากศจ.ฮีซุน ลี (กิจการ 19:11-12)

หลังจากการอธิษฐาน ขาทั้งสองข้างของผมรู้สึกต่างออกไปมาก ผมได้รับกำลังที่ขาทั้งสองข้างและสามารถเดินได้ ผมไม่มีความเจ็บปวดอีกเลย สิ่งนี้เป็นเหมือนความฝัน อาการบวมที่ขาลดลงและผมเริ่มเล่นกับเด็กคนอื่นๆ และสามารถเดินได้แม่กระทั่งฟุตบอล ตอนนี้คุณแม่และคุณชายของผมไปคริสตจักรด้วยเช่นกัน ผมขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวช่วยของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยของ Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

จาก คริสตจักรแมนมินเชียงราย จัดพิมพ์โดยคริสตจักรแมนมินเซ็นทรัลเซิร์ช

121/472 บ้านคูเมืองใหม่ อ.เมือจ จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)
jaewon 7700@hanmail.net